



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ได้ดำเนินการกลั่นกรอง
ความเหมาะสมเบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และประกาศ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๖๗ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ - วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ได้ดำเนินการกลั่นกรองความเหมาะสม
เบื้องต้นของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเรียงลำดับตาม
เลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น

ลำดับที่	เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๑๙๐๐๑	นางมณฑกานต์ มาลา	
๒	๐๑๙๐๐๒	นายอานัติ คำเพชร	
๓	๐๑๙๐๐๓	นางสาวปัทมาวดี ศรีสุนทร	

๒. เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกราย เตรียมเอกสารประกอบการประเมินด้านความสามารถ
ในการนิเทศการศึกษา ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด ที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ดังต่อไปนี้

- ๑) คุณลักษณะส่วนบุคคล (๓๐ คะแนน)
- ๒) ทักษะและวิธีการนิเทศการศึกษา (๖๐ คะแนน)
- ๓) การใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี (๓๐ คะแนน)

๔) การสรุปผลการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาที่สะท้อนผลการนิเทศต่อครู สถานศึกษา
หน่วยงาน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ความยาวไม่เกิน ๒ หน้ากระดาษ A4 แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาดอักษร
๑๖ พอยท์ (๓๐ คะแนน) (ตามเอกสารแนบ)

/๓. วัน เวลา...

๓. วัน เวลา และสถานที่ประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ภายในวันอังคาร
ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ และทางเว็บไซต์
<http://www.ccs1.go.th>

ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด และตามประกาศอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ หากผู้ใดได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งไปแล้ว ต้องถูกเพิกถอนคำสั่งหรือยกเลิกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑